

ĐOÀN KIỂM TRA...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ thêm một số kết quả về tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh thời gian qua, trong đó nhấn mạnh kết quả thi tuyển công chức, công tác tinh giản biên chế, tuyển chọn cán bộ bảo đảm công khai, minh bạch, tránh được tiêu cực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, lưu ý lượng hóa cụ thể từng tiêu chí.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Sở Nội vụ cần tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sát dân, gần dân, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân vào bộ máy nhà nước. Đây mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng

của người dân. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hội quán chúng. Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo trên địa bàn. Về các kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương tiếp thu và trực tiếp giải đáp một số nội dung.

Sáng ngày 19/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương về công tác dân vận do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Tiên Hải về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Tiên Hải dự buổi làm việc.

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25, công tác dân vận trên địa bàn huyện Tiên Hải có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị được nâng lên. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết sâu rộng trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ dân vận được thực hiện thường xuyên, đem lại hiệu quả nhất định. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được phát động sâu rộng và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc huy động các nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2017, qua khảo sát, lựa chọn có 106 mô hình dân vận khéo tiêu biểu, 9 mô hình tiêu biểu

xuất sắc. Thông qua phong trào "Dân vận khéo" đã vận động, huy động các nguồn lực xã hội hòa từ các tổ chức, cá nhân, công đồng dân cư hàng nghìn tỷ đồng, nhân dân hiến 4.685m² cùng hàng triệu ngày công làm đường giao thông nông thôn, góp phần đưa 27/34 xã về đích nông thôn mới. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên đổi mới công tác vận động quần chúng, ngày càng sâu sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 trên địa bàn huyện Tiên Hải vẫn còn một số hạn chế như: nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể có đổi mới nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu; chưa có nhiều mô hình "Dân vận khéo" toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống; các cuộc vận động

còn chống chéo, thiếu tập trung, chưa nâng cao chất lượng, hiệu quả...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề về kết quả thực hiện đề án xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo giai đoạn 2014 - 2020; công tác đối ngoại nhân dân; giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, hạn chế, nhất là với phong trào "Dân vận khéo"; thực hiện chế độ, chính sách với người có công...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Huyện ủy Tiên Hải tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường công tác dân vận chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động gắn với các quy định mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

Triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về: một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết. Chỉ đạo Thường trực HĐND, UBND huyện, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa công việc, xác định rõ thời gian thực hiện phù hợp với tình hình thực tế để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hưng Hà đã xây dựng kế hoạch hợp nhất chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 5/2018); xây dựng kế hoạch sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện với Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện với Ban Quản lý di tích lịch sử huyện; rà soát tổ chức bộ máy và biên chế ở cấp huyện, cấp xã và rà soát, phân loại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu dân cư. Trên cơ sở rà soát, huyện xây dựng kế hoạch tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến: hợp nhất chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; sáp nhập các cơ quan có chức năng tương đồng, các trường tiểu học và THCS trên cùng một xã; giải quyết số lượng cấp trưởng, cấp phó, cán bộ các đơn vị sự nghiệp đối dư khi thực hiện việc sáp nhập...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hành động quyết liệt với quyết tâm cao nhất để thực hiện các nghị quyết. Về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, việc gì đã rõ có thể làm ngay được thì làm ngay như: sắp xếp lại bộ máy Trung tâm Hội nghị huyện, sáp nhập Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện với Ban Quản lý di tích lịch sử huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện với Trung tâm Y tế huyện. Việc gì chưa rõ mô hình thì xây dựng các đề án, kế hoạch làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Huyện cũng xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện, hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng; sáp nhập các trường THCS với trường tiểu học trong một xã, trong đó phải chú trọng rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức để bố trí, sắp xếp cho phù hợp. Tiến hành rà soát, có lộ trình, bước đi cụ thể sáp nhập những xã, thôn, tổ dân số không đủ điều kiện theo quy định. Tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nghiên cứu mô hình Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã, nơi nào có điều kiện thì triển khai thực hiện; sắp xếp lại số lượng cấp phó đối dư. Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp liên quan trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thống nhất về tư tưởng, đồng thuận trong thực hiện; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quá trình thực hiện các nghị quyết.

KHẨN TRƯƠNG TU BỎ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/4, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra hệ thống đê, kè trước mùa mưa bão tại thành phố Thái Bình và huyện Đông Hưng.

Qua kiểm tra tuyến đê tả Trà Lý, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý những công trình hỏng hóc xe quá tải hoạt động trên các tuyến đê bồi đắp là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống đê bị xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến đê, phân loại trọng điểm xung yếu để xây dựng phương án tu bổ, sửa chữa. Trong phương án tu bổ, sửa chữa cần chú ý những đoạn đê xung yếu và những đoạn mặt đê chưa được cứng hóa. Việc tu bổ, sửa chữa phải được khẩn trương thực hiện, phấn đấu xong trước mùa mưa bão năm 2018.

Để bảo đảm an toàn hệ thống đê điều mùa mưa bão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm Luật Đê điều. Đối với những trọng điểm xung yếu, đồng chí yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án hộ đê, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để khi cần thiết có thể xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn hệ thống đê khi có sự cố xảy ra.

PHẠM HÙNG

SỞ NGOẠI VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

phát triển cộng đồng tại địa phương như: dự án ngân hàng bò, dự án tín dụng nhỏ, tập huấn kinh doanh, tập huấn làm cha mẹ, hay một hoặc nhiều giải pháp phối hợp đồng riêng biệt dành cho các địa phương. Năm 1998, tổ chức YWAM bắt đầu hoạt động ở Việt Nam. Hiện nay, một số dự án của YWAM đang được triển khai tại 3 huyện Lạc Nạn (Bắc Giang), Ba Vì, Hoài Đức (Hà Nội).

Đại diện các đoàn thể của tỉnh đã có những câu hỏi, trao đổi, đề xuất với đoàn các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu, tạo sinh kế cho người nghèo, truyền thông về dinh dưỡng cho trẻ em, hỗ trợ xây dựng tổ hợp tác nông dân, xây dựng quỹ tín dụng hỗ trợ nông dân, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ thông tin, tích cực hỗ trợ địa phương trong triển khai một số chương trình, dự án trong phạm vi hoạt động của YWAM trên địa bàn tỉnh.

TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 như: mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung một chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật cũng như thể hiện và khẳng định nhất quán chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo...

Việc tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhằm góp phần bảo đảm sự nhanh chóng, đồng bộ trong triển khai thi hành và phát huy những tác động tích cực của Luật trong thực tế đời sống.

HỘI CỤU CHIẾN BINH TỈNH GẶP MẶT CỘNG TÁC VIÊN TIÊU BIỂU

Sáng ngày 19/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Hội CCB tỉnh tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào CCB gương mẫu, CCB thi đua phát triển kinh tế nhằm đẩy mạnh khi thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội.

Tại hội nghị, các cộng tác viên là cán bộ

làm công tác tuyên giáo tại cơ sở, những hội viên CCB thường xuyên cộng tác với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh đã được Hội CCB tỉnh thông báo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2018.

Thông qua hội nghị giúp các cộng tác viên nắm rõ tình hình hoạt động của tổ chức hội và có những bài viết chuyên sâu góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác hội trong năm 2018.

TIẾN ĐẠT

TIẾN HẢI 43 mô hình tổ tự quản an toàn giao thông

Để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, Tiên Hải đã thành lập và duy trì hoạt động nền nếp, có hiệu quả 43 mô hình tổ tự quản an toàn giao thông. Hoạt động với nhiệm vụ chính là hướng dẫn, điều phối giao thông tại các nút giao thông phức tạp vào các ngày, giờ cao điểm..., các tổ tự quản đã góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Ngoài ra, tổ tự quản an toàn giao thông thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ tại khu phố, khu dân cư. Tích cực phối hợp với công an các địa phương thực hiện tuần tra, kiểm soát tại địa bàn quản lý.

MẠNH THẮNG

Đề xuất tinh gọn tổ chức các sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

(chinhphu.vn) Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, còn lại các sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc khác đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.

Thí điểm sáp nhập một số sở, ngành, cơ quan chuyên môn

Bộ Nội vụ cho biết, tại dự thảo, Bộ đề xuất tổ chức các sở được sắp xếp, hoàn thiện theo hướng tinh gọn như sau:

Đối với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay (theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP) được chia thành 3 nhóm như sau: Nhóm 1, các sở được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, nhằm bảo đảm giữ ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành chuyên sâu có tính ổn định cao, gồm 4 sở: Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế.

Nhóm 2, các sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm 10 sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Văn hóa, Thể thao); Thông tin và Truyền thông.

Nhóm 3, các sở giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc thực hiện thí điểm hợp nhất theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 gồm: Sở Nội vụ (thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức); Thanh tra tỉnh (thí điểm hợp nhất với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành, không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương gồm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thuộc UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và 3 sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập (Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch) giao



UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập; thành lập hoặc không thành lập (kể cả khi đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập).

Sáp nhập để quản lý hiệu quả hơn

Phân tích cơ sở của việc sáp nhập các sở, ngành, Bộ Nội vụ cho biết: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính chức năng, nhiệm vụ có mối quan hệ liên thông với nhau. Việc hợp nhất 2 sở này sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn, bảo đảm việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách, hạn chế tối đa sự giao thoa về nhiệm vụ giữa 2 sở này vốn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ. Trường hợp hợp nhất các sở này sẽ có tên gọi là Sở Tài chính - Kế hoạch.

Về hợp nhất Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng, theo Bộ Nội vụ, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công - tư (BOT, BT, PPP...) luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị. Vì vậy, việc hình thành một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập chống chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị. Trường hợp hợp nhất các sở này thì có tên gọi mới là Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng.

Đối với phương án hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Sở Công Thương, Bộ Nội vụ cho rằng, tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trình độ thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng

về công nghiệp và dịch vụ thì yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn so với các ngành, lĩnh vực khác là không lớn nên không cần thiết thành lập 1 sở chuyên trách tham mưu về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong trường hợp hợp nhất các sở này có tên gọi là Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại...

Giảm từ 46 - 88 sở trên cả nước

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án về khung số lượng các sở, như sau:

Phương án 1: Bộ Nội vụ đề xuất tổng số lượng sở sau khi thực hiện việc hợp nhất (thí điểm hợp nhất), sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập bảo đảm không vượt quá số lượng sở hiện có và khung số lượng của từng địa phương theo phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cụ thể, bảo đảm không quá 20 sở đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; không quá 19 sở đối với đơn vị hành chính cấp